



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการศึกษาระดับสูงของหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)  
รุ่นที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อนุมัติให้มีการจัดการศึกษาระดับสูงของหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง โดยกำหนดให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับสูง จะต้องมีความรู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ซึ่งได้กำหนดเปิดหลักสูตรการศึกษาระดับสูง ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และดำเนินการศึกษาอบรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ที่สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยเสร็จสิ้นการศึกษาระดับสูงในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการศึกษาระดับสูงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการศึกษาระดับสูงในหลักสูตรดังกล่าว สามารถรับใบสมัครเข้ารับการศึกษาระดับสูงได้ที่สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ Download ใบสมัครฯ ได้ที่ [www.oic.or.th](http://www.oic.or.th) และกำหนดยื่นใบสมัครที่สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (ตามที่อยู่ข้างต้น) ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ โดยหน่วยงานต่างๆ หากประสงค์จะส่งผู้เข้ารับการศึกษาระดับสูง จะต้องยื่นหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ที่ส่งเข้ารับการศึกษาระดับสูง พร้อมใบสมัครของผู้ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาระดับสูงและเอกสารประกอบอื่นๆตามหลักเกณฑ์ฯ และจะต้องส่งหนังสือพร้อมใบสมัครให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๑๕-๕๒๓๒, ๐-๒๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๓๖๒๗, ๓๖๒๘ โทรสารหมายเลข ๐-๒๕๑๕-๕๒๓๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย